



SSC Weekly Focus














การครอบครองนิวเคลียร์ : ปัจจัยการก่อเกิดของสงครามโลกครั้งที่ ๓ ?

หลังจาก Little boy และ Fat man ที่สหรัฐฯ ส่งไปทำลายประเทศญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประชาคมโลกก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาวุธที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกคือ ระเบิดนิวเคลียร์ ส่งผลให้ในระยะเวลาดังกล่าวหลายประเทศต่างแข่งขันในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ จนมีการคาดการณ์กันว่าจำนวนนิวเคลียร์ที่มีการครอบครองกันในปัจจุบันนั้นมีพละานุภาพที่สามารถทำลายโลกได้ทั้งใบ จากสถานการณ์ดังกล่าวการครอบครองนิวเคลียร์จึงอาจเป็นจุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ ๓ ก็เป็นไปได้....

การครอบครองนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆ

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรม แต่คนทั่วไปเริ่มรู้จักพลังงานนิวเคลียร์หลังจากที่มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แม้จะส่งผลให้สงครามยุติลง แต่ผลของระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้นได้ทำลายสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน รวมทั้งทำลายชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นจากการระเบิดยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้รอดชีวิตในระยะยาวอีกด้วย ในเวลาต่อมาอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประกาศอย่างเป็นทางการในการลงนามสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์มีประเทศจำนวน ๘ ประเทศ ได้แถลงถึงการมีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครอง ซึ่งหวัรบนิวเคลียร์เหล่านี้มีอำนาจการทำลายคิดเป็นน้ำหนักระเบิด TNT (Trinitrotoluene) ประมาณ ๕,๐๐๐ Megaton คือประมาณ ๒๐,๐๐๐ เท่าของระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ที่ฮิโรชิมา

ตารางแสดงการครอบครองนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆ

ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ และมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่างเป็นทางการ	
 รัสเซีย	๑๑,๕๐๐ หัวรบ อยู่ในคลังนิวเคลียร์สำรอง ๑๗,๐๐๐ หัวรบ
 อเมริกา	๙,๒๐๐ หัวรบ อยู่ในคลังนิวเคลียร์สำรอง ๕,๗๐๐ หัวรบ
 ยูเครน	๑,๑๐๔ หัวรบ
 ฝรั่งเศส	๖๐๐ หัวรบ
 จีน	๕๓๐ หัวรบ
 อินเดีย	๗๓๕ หัว
 อังกฤษ	๒๐๐ หัวรบ
 เปรารุส	๓๔ หัวรบ
ประเทศที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ แต่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่างเป็นทางการ	
 อิสราเอล	๑,๑๐๔ หัวรบ
 อินเดีย	๕๐ หัวรบ
 ปากีสถาน	๓๕ หัวรบ
ประเทศที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ แต่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่างไม่เป็นทางการ	
 อิหร่าน	๒๐๐ หัวรบ (จากการรายงานของสหรัฐฯ)
 เกาหลีเหนือ	ไม่มีระบุแน่ชัด แต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีแร่พลูโตเนียมเพียงพอที่จะสร้างระเบิดได้ประมาณ ๖ - ๗ หัวรบ



สถานการณ์การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบัน

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการสู้รบกัน แม้ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐฯ และโซเวียตเคยขัดแย้งกันด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองหรือที่เรียกว่า “สงครามเย็น” จนเกือบจะมีการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์เข้าทำลายล้างกัน แต่โลกก็ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้

ซึ่งการจากพัฒนา การทดลอง และสะสมอาวุธนิวเคลียร์ ล้วนแต่เป็นการกระทำที่มุ่งไปสู่ความหายนะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงของโลกใบนี้ได้ โดยปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆ จากการค้นคว้าของ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พบว่ามีปริมาณสูงเพียงพอที่จะทำลายล้างโลกนี้ได้ทั้งใบ

เกาหลีเหนือ : จุดกำเนิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ จริงหรือ?

เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเปิดเผย ทั้งนี้จุดเริ่มต้นความตึงเครียดของคาบสมุทรเกาหลีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.๕๖ จากการที่เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ทำการซ้อมรบร่วมประจำปี ส่งผลให้เกาหลีเหนือไม่พอใจ และมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อบุกโจมตีเกาหลีเหนือ จึงข่มขู่โจมตีเกาหลีใต้และสหรัฐฯ

จนกระทั่งเมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๖ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีพุ่งสูงขึ้นอีกขั้นเมื่อเกาหลีเหนือประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับเกาหลีใต้ หลังจากสหรัฐฯ นำเครื่องบินทิ้งระเบิดระบบล่องหน 'B-2' มาร่วมซ้อมรบ ขณะที่นางปาร์ค กึน-ฮเย ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวเมื่อ ๑ เม.ย.๕๖ ว่าจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงต่อเกาหลีเหนือ ซึ่งในวันเดียวกันนั้นเกาหลีเหนือมีการประชุมสภาประชาชนสูงสุด คณะรัฐสภาเกาหลีเหนือลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยการออกกฎหมายพิเศษ เพื่อยืนยันความเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า **“การยืนยันฐานะดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันตนเอง”** นอกจากนี้สภายังออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซีปนาวุธพิสัยไกล และโครงการพัฒนาอวกาศด้วย

จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวของเกาหลีเหนือนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของผู้นำคนใหม่แล้ว ยังเป็นการข่มขู่เกาหลีใต้อย่างชัดเจน แต่เกาหลีเหนือจะกล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอย่างที่ได้ข่มขู่ไว้จริงหรือไม่ เพราะหากเกาหลีเหนือมีการโจมตีเกาหลีใต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ดังที่ประกาศ สหรัฐฯ ในฐานะที่

เป็นพันธมิตรที่สำคัญของเกาหลีใต้อย่อมจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเกาหลีใต้อย่างแน่นอน ดังนั้นเกาหลีเหนือจะยอมเสี่ยงจริงหรือในขณะที่ศักยภาพของประเทศรวมทั้งจำนวนการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่มีทางเทียบเท่ากับสหรัฐฯ ได้เลย

นิวเคลียร์เป็นการก่อเกิดของสงครามโลกครั้งที่ ๓ ?

ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการพัฒนาศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้มากขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพในการทำลายล้างก็ย่อมสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการใช้อาวุธเหล่านี้จริง ย่อมจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศใด หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศหรือภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน



ภูมิภาคเอเซียนั้นก็มีหลายประเทศที่พัฒนา สะสม และทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลีเหนือ และอิหร่าน ดังนั้นการแข่งขันการพัฒนาอาวุธของแต่ละประเทศจึงอาจเป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ ก็เป็นไปได้...☞

ข้อมูลอ้างอิง

- http://www.watnai.org/sixsents%20_st/sixsents_ne.html
- <http://www.ichat.in.th/kuart/topic-readid57516-page1>
- <http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10201046325789650&set=pcb.10201046344910128&type=1&theater>